

Số: 3472/KH-SGDĐT

Bình Phước, ngày 02 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”

Căn cứ Kế hoạch số 44-KH/TU ngày 17/9/2021 của Tỉnh ủy Bình Phước về việc thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”,

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo nói riêng, phát triển kinh tế-xã hội nói chung, qua đó góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời giúp cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo nhận thức sâu sắc giá trị của gia đình và tầm quan trọng của công tác gia đình, xác định rõ mục tiêu xây dựng gia đình “no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” là cơ sở quan trọng trong việc phát triển chất lượng giáo dục và đào tạo. Từ đó, tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác xây dựng gia đình, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trọng tâm.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng trong toàn ngành về công tác xây dựng gia đình. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình công tác bởi gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc; công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Bình Phước nói riêng.

2. Yêu cầu

Phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc triển khai công tác gia đình trong những năm qua. Đồng thời bám sát các văn bản của Đảng như Chỉ thị 06-CT/TW, Kế hoạch số 44-KH/TU của Tỉnh ủy Bình Phước và các chủ trương, chính sách đã đưa vào Nghị quyết để xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa để triển khai sâu, rộng đến từng cơ quan, đơn vị trường học.

